

Số: 626 /TCT- PCCS

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2007

V/v: chứng từ thanh toán qua  
ngân hàng từ tài khoản vãng lai

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 8623/CT-TTr1-Đ2 ngày 28/8/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc trong hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty TNHH Vương Thy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 23/11/2006, Bộ Tài chính đã có công văn số 14752/BTC-TCT hướng dẫn về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai tại Việt Nam để thanh toán cho lô hàng xuất khẩu. Theo hướng dẫn tại công văn số 14752/BTC-TCT nêu trên thì: Tài khoản vãng lai của người mua là tài khoản vãng lai của Công ty nước ngoài mua hàng hoá theo hợp đồng xuất khẩu mở tại Việt Nam...; trường hợp chứng từ báo có của Ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền nhận được từ tài khoản vãng lai là từ tài khoản tiền gửi vãng lai của cá nhân (người Việt Nam hoặc người nước ngoài) thì không được chấp nhận là chứng từ thanh toán của Công ty mua hàng để doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá làm thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 8623/CT-TTr1-Đ2 nêu trên thì Công ty TNHH Vương Thy có ký hợp đồng xuất khẩu hàng hoá cho Công ty Bee Sales Co, và công ty Bee Sales Co, có uỷ quyền cho ông Kino Lee làm đại diện ký hợp đồng và thanh toán tiền cho Công ty TNHH Vương Thy; ông Kino Lee đã sử dụng tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam để thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Vương Thy.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Vương Thy có xuất trình Giấy báo có của ngân hàng nơi ông Kino Lee mở tài khoản vãng lai thông báo có nhận tiền từ Công ty Bee Sales Co, thì Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, đề nghị Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam xác định rõ nếu số tiền chuyển từ Công ty Bee Sales Co, vào tài khoản của ông Kino Lee phù hợp với số tiền ông Kino Lee đã thanh toán cho Công ty Vương Thy (cho các Hợp đồng nêu tại công văn 8623/CT-TTr1-Đ2) thì chấp thuận các chứng từ thanh toán qua ngân hàng này là chứng từ



thanh toán của Công ty Bee Sales Co, để Công ty TNHH Vương Thy làm thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CST, Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS(2b)

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG**  
**PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



*Trần Văn Huyền*